



วันแรก **พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ**

20.30 - 22.00 คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน ASIANA AIRLINE หรือเทียบเท่า(KOREAN AIR // THAI AIWAYS) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ...K.... ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ...6... โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร

ข้อแนะนำ ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าทอดติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่นอนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

23.55-02.35น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINE เที่ยวบินที่ OZ742 // OZ 744 นับว่าเป็นสายการบินที่มีฐานอยู่ที่กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และเป็นหนึ่งในสองสายการบินหลักของเกาหลีใต้ เอเซียนาแอร์ไลน์เป็นสมาชิกของ STAR ALLIANCE และถือว่าเป็นสายการบินระดับ 5 ดาวเลยทีเดีย (ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) **น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม /ท่าน/1ชั้นขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

วันที่สอง **พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมเดลของสะสม –พิพิธภัณฑ์หยก – สะพานแขวนโซกิม – ชมแสงสีเสียง SONATA OF LIGHT**

07.00-10.10 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาที่ท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ **พิพิธภัณฑ์ศิลปะโมเดลของสะสม** แห่งนี้สร้างขึ้นโดยประติมากรชื่อ KWON JIN-GYU ในเมืองชุนซอน ภายในอาคาร MOON VALLEY แบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ชั้น เป็นการผสมผสานที่แปลกใหม่ของแนวคิดการจัดการของเล่น ประติมากรรม

แกะสลัก โมเดลซูเปอร์ฮีโร่ตัวทุกมุมโลก อาทิเช่น ไอรอนแมน ซูเปอร์แมน เดอะฮัค แบทแมน และตัวละครภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ เรื่องทรานฟอร์มเมอร์ การ์ตูนทุกประเภท อาทิเช่น โดเรมอน ซินจัง คิตตี้ มิกกี้เมาส์ ป๊อปปาย มาริโอ้ รวมไปถึงโมเดลนักแสดงฮอลลีวูด หลากหลายขนาด ทุกท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับโมเดลของสะสม ณ ที่แห่งนี้แน่นอน ส่วนบริเวณด้านนอกของพิพิธภัณฑ์จะมีโซนแสดงของสัตว์ชนิดต่างๆเช่น สุนัขจิ้งจอก เมียร์แคท แพรร์รี่ค็อก และ แรคคูน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)

เดินทางสู่ **พิพิธภัณฑ์หอยขาว** เมืองซุนซอน จังหวัดคังวอน เป็นเมืองแห่งหอย เป็นเหมืองหอยขาวแห่งเดียวในเกาหลีใต้ เดิมสร้างขึ้นในปี 1972 มีไว้สำหรับโรงงานทำเหมืองหอยเท่านั้น ปัจจุบันภายในประกอบด้วย ห้องชาน้ำ พิพิธภัณฑ์ข้าวของเครื่องใช้ในสมัยก่อน และถ้ำหอย ตามแนวถ้ำทั้งสองด้านมีการก่อหอยหลายแบบซึ่งทอดยาวไปตามระยะทาง นักท่องเที่ยวสามารถดื่มชมธรรมชาติของหอย และเครื่องใช้น้ำบาดาลที่ขุดขึ้นมาจากถ้ำที่ปลายอุโมงค์ มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำทำให้ ผู้ คน ที่ได้มาชิมแล้วต่อกันว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาโรคริดสีดวงทวารท้องผูกและอาหารไม่ย่อย นอกจากนี้มีร้านขายของที่ระลึกให้บริการสินค้าที่ทำจากหอยหลากหลายชนิด เช่น แหวน สร้อยคอ กำไลข้อมือ และภายนอกอาคารทุกท่านจะได้พบกับหอยแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเมืองซุนซอนงดงามอย่างคาดไม่ถึง นำท่านเดินทางสู่ **สะพานแขวนโซกิมซาน** ตั้งอยู่ในจังหวัด วอนจู สะพานแขวนโซกิมซานเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเกาหลี โดยสะพานแห่งนี้กว้าง 1.5 เมตร และมีความยาวถึง 200เมตร สะพานแห่งนี้ได้เปิดให้ใช้บริการครั้งแรกในวันที่ 11 มกราคม 2018 นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งสกาย วอล์คพื้นกระจกใสที่ห่อหุ้มวิวที่อยู่ด้านข้างสะพาน การที่ทุกท่านได้ยืนอยู่บนพื้นกระจกใสจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับได้เดินอยู่บนก้อนเมฆเลยทีเดียว สถานที่ท่องเที่ยวนี้คล้ายกับเกาะนามิได้เลย ห้อมล้อมด้วยทิวทัศน์อันน่าตื่นตาตื่นใจของธรรมชาติอันงดงามในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี จะ ส ว ย มา ก นอกจากมีแม่น้ำซัมชันซอนเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองวอนจูทอดยาวสุดสายตา เหมาะสำหรับถ่ายรูปเก็บความประทับใจและความสวยงามของธรรมชาติ จากนั้นพาทุกท่านชม แสง สี เสียง **SONATA OF LIGHT** ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในโชว์แสงสีเสียงที่น่าตื่นตาตื่นใจและแปลกใหม่ แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่มีชีวิตชีวาและมีเสน่ห์ในยามค่ำคืน ความสวยงามนี้จัดแบ่งเป็น 5 โซนประกอบไปด้วย การบรรเลงดนตรีด้วยจังหวะของแสงจันทร์กลางสระบัว การแสดงแสงสีระยิบระยับเปรียบเสมือนหิ่งห้อยเคลื่อนที่ตามจังหวะ การแสดงแสงไฟบนพื้นทางเดินเป็นรูปดอกไม้ต่างๆที่เคลื่อนไหวไปมา การแสดงออกเสตราบอกเล่าเรื่องราวในป่าแควดล้อมไปด้วยธรรมชาติ และการแสดงดนตรีแบบผ่อนคลาย ควบคู่ไปกับแสงจันทร์ สถานที่แห่งนี้เหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่ไม่ควรพลาดเลย

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)

พาทุกท่านเดินทางเข้าที่พัก **OAK VALLEY SKI RESORT** หรือเทียบเท่า (ระดับ 3 ดาว)

วันที่สาม

ลือตเต้ โซล สกาย - ลือตเต้ดิวิตพีรี - สวนสนุกลือตเต้เวิลด์ - ร้านสมุนไพร์ - ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ - ฮงแด ซ็อบปิ้งสตรีท

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 3)

พาทุกท่านเดินทางสู่ **LOTTE SEOUL SKY** ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลีและสูงเป็นอันดับที่ 5 ของโลกมีทั้งหมด 123 ชั้น ความสูงอยู่ที่ประมาณ 555 เมตร เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์ค

แห่งใหม่ของกรุงโซล สำหรับหอชมวิว “SEOUL SKY” ซึ่งได้ถูกบันทึกให้เป็นหอชมวิวที่สูงเป็นอันดับสามของโลก และจะเปิดให้เข้าชมในเดือนเมษายน 2017 ซึ่งตั้งอยู่บนชั้น 117-123 ของตึกที่สูงที่สุดในโซลอย่าง “LOTTE WORLD TOWER” SEOUL SKY นั้นได้ทำลาย 3 สถิติของ GUINNESS WORLD RECORDS อย่างแรกเลยคือ “ชั้นลอยฟ้าที่อยู่สูงที่สุดในโลก” บนชั้น 118, “ลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก” ที่มีความเร็วถึง 600 เมตรต่อนาที และสุดท้ายคือ “ระยะทางของลิฟต์ที่ยาวที่สุดในโลก” SEOUL SKY ถูกตีพิมพ์ในนิตยสาร “THE BEAUTY AND PRIDE OF KOREA” (ความงามและความภาคภูมิใจของเกาหลี) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ **ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี** มีสินค้าชั้นนำปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ กระเป๋า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และเครื่องประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิเช่น MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI , LOUIS VUITTON , SK II และอื่นๆอีกมากมายที่คุณจะอดใจไม่ได้ เดินทางเข้าสู่ **สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์** เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่เขตซัมซิล ในกรุงโซล ที่มีทั้งสวนสนุกในร่มซึ่งจัดได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุกกลางแจ้งที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบชอกซอน สัญลักษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ ก็คือแรคคูนที่ชื่อ LOTTY และ LORRY ทั้งคู่เป็นแฟนกัน สวนสนุกแห่งนี้ มีการแบ่งพื้นที่เป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ สวนสนุกในร่ม LOTTE WORLD ADVENTURE เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนักสำหรับเด็กเล็กบวกกับมีลาน สเก็ตน้ำแข็ง ไว้บริการพร้อมทั้งยังเชื่อมต่อกับ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านล็อตเต้เวิลด์ ส่วนอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซน OUTDOOR เชื่อมต่อไปยังด้านนอกสู่ MAGIC ISLAND เต็มไปด้วยเครื่องเล่นหวาดเสียวแบบเอ็กซ์ตรีมต่างๆ ให้ได้สนุกสนานกันตลอดทั้งสัปดาห์ มาดูเครื่องเล่นผาดโผนกันบ้างดีกว่า GYRO DROP คือ 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอ็กซ์ตรีมของที่นี่ ที่คนชอบความหวาดเสียวและท้าทายไม่ควรพลาด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)

นำท่านชม **ร้านสมุนไพร** ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง เดินทางสู่ **ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์** ประเภทเวชสำอางค์ที่หอมคล้ายกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครื่องสำอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B , CLOSEE DR. , ROJUKISS , ETC นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิชุง , ครีมโบท็อก , ALOEVERA GEL . ครีมน้ำแตก , BB CREAM , ETC เข้าชม **TRICKEYE MUSEUM** เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรีศิลปะและภาพวาด คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนที่จะเป็น การดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทั่วไปนักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนั้น ทำให้นักท่องเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนานไม่มีเบื่อ TRICKEYE ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว พาท่านสู่ **HONGDAE SHOPPING STREET** ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดังที่กำลังเป็นที่นิยมในเกาหลี เช่น SKINFOOD , IT'S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย และยังสามารถมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ชิดได้อีกด้วย

วันที่ 1

พระราชวังถ็อกซุง - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์โสม - ตลาดเมียงดง - ร้านละลายเงิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 5)

พาท่านเยี่ยมชม **พระราชวังถ็อกซุง (DEOSUGUNG PALACE)** ซึ่งแปลว่า พระราชวังแห่งความอายุยืนนานและมั่งคั่ง ที่ได้รับการพระราชทานชื่อจากกษัตริย์ซุนจง เป็นที่ประทับของเจ้าชายวอนซาน ระหว่างปี 1454 – 1488 จนถึงกษัตริย์โกจง กษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ายของราชวงศ์โชซอนก็ถูกบังคับให้สละราชสมบัติที่นี่โดยญี่ปุ่น ในปี 1907 และพระองค์ก็ทรงประทับอยู่ที่นั่นจนถึงพระชนม์ ในปี ค.ศ. 1919 พระราชวังนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับ ศาลาว่าการเมืองแห่งกรุงโซล มีประตูทางเข้าที่สวยงาม คือประตูแทฮันมุน ภายในมีพระที่นั่งซุงวาจอน (JUNGHWAJEON) หันหน้าไปทางทิศใต้ บริเวณรอบกำแพงด้านหน้าพระราชวัง มีช่างแกะสลักไม้เป็นตัวอักษรฮันกิล และมีการแสดงพิธีเปลี่ยนเวรยามหน้าประตูพระราชวัง เดินทางต่อที่ **ร้านน้ำมันสนเข็มแดง** มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่าน ผลงานการวิจัยมากมาย จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แดก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก นำท่านสู่ **ศูนย์โสม** ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือ ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6)

จากนั้นนำท่าน **ช้อปปิ้งที่ย่านเมียงดง** ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นนำ ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างคึกคัก ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางค์ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ ETUDE , SKINFOOD, LANEIGE, INNISFREE, TONY MOLY, THE FACE SHOP เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรี่ย์ฮิตตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคอนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ **ร้านละลายเงิน วอนหรือ SUPERMARKET** ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมขบเคี้ยว ช็อกโกแลต กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระดาษเช็ดมือ และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.40 - 21.45 น. เห็นฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ASIANA AIRLINE เที่ยวบินที่ OZ741 // OZ743

22.15 - 01.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสายการบิน เที่ยวบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

**สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม / 1 ชิ้น

*****หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*****

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจลติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบต่อให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว

หมายเหตุ เมนูอาหาร

- **จิมคัก** ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมคักจานใหญ่ประกอบด้วย ไก่ชิ้นโต วั่นเส้นเกาหลีที่มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไถ้จับๆให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับประทานต้องตั้งใจ
- **ทักคาลบี้** อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งของคนเกาหลี นำไก่ บาร์บีคิว ผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทักคาลบี้เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทักคาลบี้โปคิมหรือข้าวผัดทักคาลบี้ที่ทั้งหอม อร่อย เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง
- **ชาบูชาบู** จะเป็นการนำผักหลากหลายชนิด หั่นต่างๆ โอดัง เบคอนหุรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมน้ำซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน ก็จะนำอุ้งลงต้มอีกครั้ง จะทานพร้อมกับข้าวสวยหรืออุ้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้ำซุปร้อนๆ ผักต่างๆในหม้อ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน้ำจิ้มเกาหลี เติมน้ำรสชาติ
- **พลูโกกิ** ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ำปลี พริกทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวั่นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกคอง วั่นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิมอร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน

คาลบี้ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนำเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนำไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคำ ทานกับเครื่องเคียงจำพวกผัก กระเทียม

เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม ASIANA PLUS + ทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนดสามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัว

และส่งตัวกลับประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้

คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริการ			
พีเรียตเดินทาง 2562	ราคาปกติ	เด็กไม่เสริมเตียง	พักเดี่ยวเพิ่ม
มิ.ย. : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 ,16-19 , 17-20, 18-21, 23-26 , 24-27 , 25-28 ส.ค. : 21-24 , 25-28 , 26-29 , 27-30 ก.ย. : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20		13,800.-/คน	4,900 บาท
มิ.ย. : 1-4 , 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29-2 ก.ค. ส.ค. : 24-27 , 28-31 , 31-3 ก.ย. ก.ย. : 4-7 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 21-24 , 25-25 , 23-26 , 24-27		14,100.-/คน	
มิ.ย. : 6-9 , 7-10 ,13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1 ก.ค. ส.ค. : 22-25 , 23-26 , 29-1 ก.ย. , 30-2 ก.ย. ก.ย. : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 25-28 , 28-1 ต.ค. , 29-2 ต.ค.		14,400.-/คน	
ก.ย. : 26-29 , 27-30		14,700.-/คน	
เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี : 5,900 บาท			

ราคานี้รวม

- ✓ ค่าตัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
- ✓ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
- ✓ ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
- ✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
- ✓ ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ้น
- ✓ ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ(ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
- ✓ ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรุณาขอเอกสารจากสถานพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

ราคานี้ไม่รวม

- ✗ ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
- ✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
- ✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
- ✗ ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

- ✘ ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
- ✘ ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง

- ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ INVOICE
ราคาปกติชำระเงินมัดจำ*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ INVOICE
- ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงิน ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท

กรณียกเลิกการเดินทาง

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ชดเชยมัดจำ
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ชดเชยเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 20 ท่าน (ผู้ใหญ่)
(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี)

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***

กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ

- จำนวนผู้เดินทาง ขึ้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
- ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
- เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับผิดชอบผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
- ตัวเครื่องบินเป็นตัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
- การติดต่อใดๆกับทางบริษัทฯเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทำในวันทำการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของบริษัท
- มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
- หากท่านที่ต้องการออกตัวภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตัว เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมกำหนด ทางแลนด์รับเงินค่าเข้าร้านช้อปปิ้งร้านละ 3,000 บาท
- ห้องพัก (DOUBLE BED // TWIN BED) เป็น ON REQUEST ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้
- ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์รับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
- ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้
- ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น
- เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง